

Số: /KH-SGDĐT

Bình Phước, ngày tháng 3 năm 2022

KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện phong trào thi đua
“Chung tay xây dựng nông thôn mới”

Thực hiện Kế hoạch 197/KH-UBND ngày 09/6/2021 của UBND tỉnh về việc phát động phong trào thi đua “Nông dân Bình Phước thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh giỏi, chung tay xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; gắn kết, nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung tay xây dựng nông thôn mới”; từ đó tạo khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần đầy nhanh tiến độ về đích nông thôn mới theo chỉ tiêu đăng ký của toàn tỉnh.

Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trực tiếp tham gia thực hiện thắng lợi chủ trương xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước.

Hưởng ứng phong trào thi đua do tỉnh phát động; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, mạnh rạn ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc quản lý cũng như trong thực hiện nhiệm vụ. Tuyên truyền về chủ trương chung tay xây dựng nông thôn mới gắn với việc bảo vệ môi trường nông thôn; nêu cao tinh thần trách nhiệm hăng hái thi đua, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Tuyên truyền, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua, biểu dương, khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng việc, tạo sự lan tỏa rộng rãi của phong trào.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tiếp tục tuyên truyền đẩy mạnh phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”. Huy động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tích cực tham gia, đóng góp công sức, phát huy nội lực, tăng cường hoạt động xã hội hóa xây dựng nông thôn mới.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, củng cố tăng cường sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân để chung sức xây dựng nông thôn mới; tạo ra sự

liên kết, phối hợp với nhau để xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh phù hợp với thực tiễn; tuyên truyền, vận động nông dân sản xuất, chế biến hàng tiêu dùng và bán ra thị trường những sản phẩm nông nghiệp an toàn; đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ dịch vụ, quảng bá sản phẩm cho nông dân thông qua việc làm cầu nối liên kết hợp tác giữa nông dân với đơn vị, doanh nghiệp.

3. Đối với cán bộ, công chức, người lao động trong ngành Giáo dục tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động với tinh thần trách nhiệm cao, đạt hiệu quả thiết thực, tham gia đóng góp công sức, của cải vật chất.

4. Phát hiện mô hình mới nổi bật, cách làm hay; biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua; phổ biến nêu gương học tập, triển khai nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua gắn với việc thực hiện xây dựng nông thôn mới.

5. Tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào thi đua; tiến hành đánh giá những kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế và rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra kế hoạch và phương hướng cụ thể.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát của Đảng ủy, Lãnh đạo cơ quan, phối hợp với Công đoàn và Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh để triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào.

Các phòng chức năng, chuyên môn thuộc Sở; các đơn vị trực thuộc triển khai, phổ biến kế hoạch này đến toàn thể cán bộ, công chức và nhân viên thuộc thẩm quyền quản lý.

Giao Văn phòng phối hợp với các phòng thuộc Sở để theo dõi, giám sát đưa vào nội dung bình xét thi đua và đánh giá công chức, viên chức cuối năm. Yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên trong cơ quan và các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này./.

Nơi nhận:

- BGD (để báo cáo);
- Các phòng chức năng, chuyên môn thuộc Sở;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC